

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง การเร่งรัดดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๒  
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒ เมษายน ๒๕๕๕) เกี่ยวกับเรื่อง การเร่งรัด  
ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า  
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ (เรื่อง การเร่งรัดดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ  
และป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)  
เร่งรัดติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ  
และป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย และรายงานความคืบหน้าในภาพรวมให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกสัปดาห์ นั้น  
โดยที่ปัจจุบันการดำเนินโครงการฯ หลายส่วนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร จึงขอให้ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการติดตาม  
ความคืบหน้าในการดำเนินการแผนงาน/โครงการต่าง ๆ โดยให้ใช้ฐานข้อมูลและแผนที่ในการประกอบ  
การดำเนินงานที่มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ กบอ. สามารถรวบรวม  
และประมวลผลข้อมูลในภาพรวมในฐานะหน่วยงานศูนย์กลาง (centre) ในการบริหารจัดการในเรื่องนี้  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และสำหรับโครงการในระดับจังหวัด ให้รายงานสถานะความก้าวหน้า  
การดำเนินโครงการเป็นรายจังหวัด โดยจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริเวณต้นน้ำให้ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ  
ภายในเดือนมิถุนายน บริเวณกลางน้ำภายในเดือนกรกฎาคม และบริเวณปลายน้ำภายในเดือนสิงหาคม  
ตามลำดับ ทั้งนี้ โครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่มี ความคืบหน้าเท่าที่ควร เช่น โครงการการติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำบริเวณคุคลองต่าง ๆ เป็นต้น ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
และผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
(นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการจัดทำระบบการตรวจสอบติดตาม  
โดยให้ประสานงานกับ กบอ. ต่อไปด้วย

๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีโครงการที่ใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ  
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕  
(๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) และอยู่ในกรอบบูรณาการการบริหารจัดการน้ำของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบ

/การบริหารจัดการ ...

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ [เรื่อง ผลการประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕] เร่งรัดจัดทำ รายละเอียดและค่าของงบประมาณของโครงการที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยคำขอดังกล่าวจะต้องเสนอโดยรัฐมนตรีต้นสังกัด และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพหลัก ในการพิจารณากลับกรองรายละเอียด ความสมบูรณ์ของเอกสาร และความพร้อมของโครงการต่าง ๆ ในเบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ก่อนนำเสนอ กบอ. พิจารณาตามขั้นตอนตามระเบียบและอำนาจหน้าที่ต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)